

ข้อมูลผลการดำเนินการ		รอบปี (ปีการศึกษา/ ปีงบประมาณ/ ปีปฏิทิน)			หน่วยวัด	ผู้รายงานข้อมูล
		ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561		
<b>ชุดที่ 1</b>		<b>ข้อมูลหลักสูตร นิสิต และศิษย์เก่า</b>				
หลักสูตร	1	จำนวนหลักสูตร <b>ระดับปริญญาตรี</b> ที่มีผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตผ่านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในระดับดีขึ้น				หลักสูตร คณะ/กองแผนงาน
	2	จำนวนหลักสูตร <b>ระดับปริญญาโท</b> ที่มีผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตผ่านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในระดับดีขึ้น				หลักสูตร คณะ/กองแผนงาน
	3	จำนวนหลักสูตร <b>ระดับปริญญาเอก</b> ที่มีผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตผ่านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในระดับดีขึ้น				หลักสูตร คณะ/กองแผนงาน
	4	จำนวนหลักสูตร <b>ระดับปริญญาตรี</b> ทั้งหมด				หลักสูตร คณะ/กองแผนงาน
	5	จำนวนหลักสูตร <b>ระดับปริญญาโท</b> ทั้งหมด	0			หลักสูตร คณะ/กองแผนงาน
	6	จำนวนหลักสูตร <b>ระดับปริญญาเอก</b> ทั้งหมด				หลักสูตร คณะ/กองแผนงาน
	7	จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล				หลักสูตร คณะ
Inbound Outbound	8	จำนวนนิสิต <b>ระดับปริญญาตรี</b> แลกเปลี่ยนที่เป็น Inbound ตั้งแต่ 3 สัปดาห์ แต่ไม่ครบ 1 ภาคการศึกษา	1	15	19	คน คณะ/กองวิเทศสัมพันธ์
	9	จำนวนนิสิต <b>ระดับปริญญาตรี</b> แลกเปลี่ยนที่เป็น Inbound ครบ 1 ภาคการศึกษาหรือมากกว่า	66	323	307	คน คณะ/กองวิเทศสัมพันธ์
	10	จำนวนนิสิต <b>ระดับบัณฑิตศึกษา</b> แลกเปลี่ยนที่เป็น Inbound ตั้งแต่ 3 สัปดาห์ แต่ไม่ครบ 1 ภาคการศึกษา	3	19	6	คน คณะ/กองวิเทศสัมพันธ์
	11	จำนวนนิสิต <b>ระดับบัณฑิตศึกษา</b> แลกเปลี่ยนที่เป็น Inbound ครบ 1 ภาคการศึกษาหรือมากกว่า	6	22	27	คน คณะ/กองวิเทศสัมพันธ์
	12	จำนวนนิสิต <b>ระดับปริญญาตรี</b> แลกเปลี่ยนที่เป็น Outbound ตั้งแต่ 3 สัปดาห์ แต่ไม่ครบ 1 ภาคการศึกษา	0	57	130	คน คณะ/กองวิเทศสัมพันธ์
	13	จำนวนนิสิต <b>ระดับปริญญาตรี</b> แลกเปลี่ยนที่เป็น Outbound ครบ 1 ภาคการศึกษาหรือมากกว่า	12	65	88	คน คณะ/กองวิเทศสัมพันธ์
	14	จำนวนนิสิต <b>ระดับบัณฑิตศึกษา</b> แลกเปลี่ยนที่เป็น Outbound ตั้งแต่ 3 สัปดาห์ แต่ไม่ครบ 1 ภาคการศึกษา	0	13	17	คน คณะ/กองวิเทศสัมพันธ์
	15	จำนวนนิสิต <b>ระดับบัณฑิตศึกษา</b> แลกเปลี่ยนที่เป็น Outbound ครบ 1 ภาคการศึกษาหรือมากกว่า	5	18	37	คน คณะ/กองวิเทศสัมพันธ์
นิสิตทั้งหมด	16	จำนวนนิสิต <b>ระดับปริญญาตรี</b> ทั้งหมด				คน กองแผนงาน
	17	จำนวนนิสิต <b>ระดับปริญญาโท</b> ทั้งหมด				คน กองแผนงาน
	18	จำนวนนิสิต <b>ระดับปริญญาเอก</b> ทั้งหมด				คน กองแผนงาน
Upskill/ Reskill	19	จำนวนโครงการ/ชุดวิชา/รายวิชา upskill ที่คณะดำเนินการให้กับนิสิต				โครงการ คณะ
	20	จำนวนโครงการ/ชุดวิชา/รายวิชา reskill ที่คณะดำเนินการให้กับนิสิต				โครงการ คณะ
สำเร็จการศึกษา	21	จำนวนนิสิต <b>ระดับปริญญาตรี</b> ที่สำเร็จการศึกษาตามกำหนดเวลา				คน กองแผนงาน
	22	จำนวนนิสิต <b>ระดับปริญญาโท</b> ที่สำเร็จการศึกษาตามกำหนดเวลา				คน กองแผนงาน

	23	จำนวนนิสิต <b>ระดับปริญญาเอก</b> ที่สำเร็จการศึกษาตามกำหนดเวลา				คน	กองแผนงาน
	24	จำนวนนิสิต <b>ระดับปริญญาตรี</b> ชั้นปีสุดท้ายทั้งหมด (รหัสเดียวกันกับนิสิตที่สำเร็จการศึกษาตามกำหนดเวลา)				คน	กองแผนงาน
	25	จำนวนนิสิต <b>ระดับปริญญาโท</b> ชั้นปีสุดท้ายทั้งหมด (รหัสเดียวกันกับนิสิตที่สำเร็จการศึกษาตามกำหนดเวลา)				คน	กองแผนงาน
	26	จำนวนนิสิต <b>ระดับปริญญาเอก</b> ชั้นปีสุดท้ายทั้งหมด (รหัสเดียวกันกับนิสิตที่สำเร็จการศึกษาตามกำหนดเวลา)				คน	กองแผนงาน
การดำเนินงาน	27	จำนวนบัณฑิต <b>ระดับปริญญาตรี</b> ที่ได้ออกใบหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี (ให้พิจารณาข้อมูลย้อนหลัง 1 ปี)				คน	กองแผนงาน
	28	จำนวนบัณฑิต <b>ระดับปริญญาตรี</b> ที่ตอบแบบสำรวจทั้งหมด				คน	กองแผนงาน
	29	ค่าเฉลี่ยเงินเดือนของบัณฑิต <b>ระดับปริญญาตรี</b> ที่ได้ออกมาครั้งแรก				บาท	กองแผนงาน
ทุนการศึกษา (ไม่นับ กยศ./	30	จำนวนนิสิต <b>ระดับปริญญาตรี</b> ที่ได้รับทุนการศึกษา ประเภทเรียนดีจากบุคคลหรือองค์กรภายในประเทศ				คน	กองกิจการนิสิต/คณะ
	31	จำนวนนิสิต <b>ระดับปริญญาตรี</b> ที่ได้รับทุนการศึกษา ประเภทเรียนดีจากบุคคลหรือองค์กรต่างประเทศ				คน	กองกิจการนิสิต/คณะ
	32	จำนวนนิสิต <b>ระดับปริญญาตรี</b> ที่ได้รับทุนการศึกษา ประเภทสนับสนุนการวิจัยจากบุคคลหรือองค์กรภายในประเทศ				คน	กองกิจการนิสิต/คณะ
	33	จำนวนนิสิต <b>ระดับปริญญาตรี</b> ที่ได้รับทุนการศึกษา ประเภทสนับสนุนการวิจัยจากบุคคลหรือองค์กรต่างประเทศ				คน	กองกิจการนิสิต/คณะ
	34	จำนวนนิสิต <b>ระดับบัณฑิตศึกษา</b> ที่ได้รับทุนการศึกษา ประเภทเรียนดีจากบุคคลหรือองค์กรภายในประเทศ				คน	กองกิจการนิสิต/คณะ
	35	จำนวนนิสิต <b>ระดับบัณฑิตศึกษา</b> ที่ได้รับทุนการศึกษา ประเภทเรียนดีจากบุคคลหรือองค์กรต่างประเทศ				คน	กองกิจการนิสิต/คณะ
	36	จำนวนนิสิต <b>ระดับบัณฑิตศึกษา</b> ที่ได้รับทุนการศึกษา ประเภทสนับสนุนการวิจัยจากบุคคลหรือองค์กรภายในประเทศ				คน	กองกิจการนิสิต/คณะ
	37	จำนวนนิสิต <b>ระดับบัณฑิตศึกษา</b> ที่ได้รับทุนการศึกษา ประเภทสนับสนุนการวิจัยจากบุคคลหรือองค์กรต่างประเทศ				คน	กองกิจการนิสิต/คณะ
	38	จำนวนนิสิต <b>ระดับปริญญาตรี</b> ทั้งหมด ที่ได้รับทุนการศึกษาจากบุคคลหรือองค์กรภายในประเทศ				คน	กองกิจการนิสิต/คณะ
	39	จำนวนนิสิต <b>ระดับปริญญาตรี</b> ทั้งหมด ที่ได้รับทุนการศึกษาจากบุคคลหรือองค์กรต่างประเทศ				คน	กองกิจการนิสิต/คณะ
	40	จำนวนนิสิต <b>ระดับบัณฑิตศึกษา</b> ทั้งหมด ที่ได้รับทุนการศึกษาจากบุคคลหรือองค์กรภายในประเทศ				คน	กองกิจการนิสิต/คณะ
	41	จำนวนนิสิต <b>ระดับบัณฑิตศึกษา</b> ทั้งหมด ที่ได้รับทุนการศึกษาจากบุคคลหรือองค์กรต่างประเทศ				คน	กองกิจการนิสิต/คณะ
ความพึงพอใจ	42	ผลรวมของค่าคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละเรื่อง				คะแนน	กองแผนงาน/คณะ
	43	จำนวนเรื่องที่ประเมินความพึงพอใจทั้งหมด				เรื่อง	กองแผนงาน/คณะ
ข้อร้องเรียน	44	จำนวนข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ของนิสิตที่ได้รับการแก้ไข				เรื่อง	คณะ
	45	จำนวนข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ของนิสิตทั้งหมด				เรื่อง	คณะ

การลาออกในรหัสนิสิตเดียวกัน	46	จำนวนนิสิต <b>ระดับปริญญาตรี</b> ที่ลาออกและถูกตัดชื่อออกตลอดหลักสูตรสำหรับนิสิตรหัสเข้าเดียวกับนิสิตที่จบการศึกษาตามรอบเวลาในปีพิจารณา				คน	คณะ/สำนักบริหารการฯ
	47	จำนวนนิสิต <b>ระดับปริญญาโท</b> ที่ลาออกและถูกตัดชื่อออกตลอดหลักสูตรสำหรับนิสิตรหัสเข้าเดียวกับนิสิตที่จบการศึกษาตามรอบเวลาในปีพิจารณา				คน	คณะ/สำนักบริหารการฯ
	48	จำนวนนิสิต <b>ระดับปริญญาเอก</b> ที่ลาออกและถูกตัดชื่อออกตลอดหลักสูตรสำหรับนิสิตรหัสเข้าเดียวกับนิสิตที่จบการศึกษาตามรอบเวลาในปีพิจารณา				คน	คณะ/สำนักบริหารการฯ
	49	จำนวนนิสิตแรกเข้า <b>ระดับปริญญาตรี</b> ทั้งหมดของนิสิตที่มีรหัสเดียวกับนิสิตที่สำเร็จการศึกษาตามรอบเวลาในปีพิจารณา				คน	คณะ/สำนักบริหารการฯ
	50	จำนวนนิสิตแรกเข้า <b>ระดับปริญญาโท</b> ทั้งหมดของนิสิตที่มีรหัสเดียวกับนิสิตที่สำเร็จการศึกษาตามรอบเวลาในปีพิจารณา				คน	คณะ/สำนักบริหารการฯ
	51	จำนวนนิสิตแรกเข้า <b>ระดับปริญญาเอก</b> ทั้งหมดของนิสิตที่มีรหัสเดียวกับนิสิตที่สำเร็จการศึกษาตามรอบเวลาในปีพิจารณา				คน	คณะ/สำนักบริหารการฯ
การเลือกเข้าศึกษา ป.ตรี	52	จำนวนนิสิต <b>ระดับปริญญาตรี</b> แรกเข้าในระบบ TCAS 3 ที่เลือกเรียนในคณะ/มหาวิทยาลัยเป็นอันดับหนึ่ง				คน	คณะ/สำนักบริหารการฯ
	53	จำนวนนิสิต <b>ระดับปริญญาตรี</b> แรกเข้าในระบบ TCAS 3 ทั้งหมดที่เรียนในคณะ/มหาวิทยาลัย				คน	คณะ/สำนักบริหารการฯ
	54	จำนวนนิสิต <b>ระดับปริญญาตรี</b> แรกเข้าที่เข้าเรียนภายใต้โครงการส่งเสริมผู้มีความสามารถด้านวิชาการ				คน	คณะ
	55	จำนวนนิสิต <b>ระดับปริญญาตรี</b> แรกเข้าทั้งหมด				คน	คณะ/สำนักบริหารการฯ
นิสิตต่างชาติ	56	จำนวนนิสิตต่างชาติที่เข้าศึกษาในหลักสูตรของคณะ				คน	คณะ/สำนักบริหารการฯ
อัตราการคงอยู่	57	จำนวนนิสิต <b>ระดับปริญญาตรี</b> ที่คงอยู่หลังจบการศึกษาในชั้นปีแรก				คน	คณะ/สำนักบริหารการฯ
	58	จำนวนนิสิต <b>ระดับปริญญาตรี</b> ที่รับเข้าศึกษาในชั้นปีแรกทั้งหมด				คน	คณะ/สำนักบริหารการฯ
English/ Digital Literacy	59	จำนวนนิสิต <b>ระดับปริญญาตรี</b> ที่สอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยกำหนด				คน	ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศ
	60	จำนวนนิสิต <b>ระดับปริญญาตรี</b> ชั้นปีสุดท้ายที่เข้าสอบภาษาอังกฤษทั้งหมด				คน	ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศ
	61	จำนวนนิสิต <b>ระดับปริญญาตรี</b> ที่สอบผ่านเกณฑ์ Digital Literacy ที่มหาวิทยาลัยกำหนด				คน	สำนักบริการคอมพิวเตอร์
	62	จำนวนนิสิต <b>ระดับปริญญาตรี</b> ชั้นปีสุดท้ายที่เข้าสอบ Digital Literacy ทั้งหมด				คน	สำนักบริการคอมพิวเตอร์
รางวัลนิสิต	63	จำนวนรางวัลที่นิสิตได้รับจากการแข่งขันระดับชาติ				รางวัล	คณะ
	64	จำนวนรางวัลที่นิสิตได้รับจากการแข่งขันระดับนานาชาติ				รางวัล	คณะ
การตีพิมพ์ ป.เอก	65	จำนวนผลงานของนิสิต <b>ระดับปริญญาเอก</b> ที่ตีพิมพ์บทความในฐานข้อมูล Scopus ระดับ Q1				เรื่อง	คณะ
	66	จำนวนผลงานของนิสิต <b>ระดับปริญญาเอก</b> ที่ตีพิมพ์บทความในฐานข้อมูล Scopus ระดับ Q2				เรื่อง	คณะ

	67	จำนวนผลงานของนิสิต ระดับปริญญาเอก ที่ตีพิมพ์บทความในฐานข้อมูล Scopus ระดับ Q3					เรื่อง	คณะ
	68	จำนวนผลงานของนิสิต ระดับปริญญาเอก ที่ตีพิมพ์บทความในฐานข้อมูล Scopus ระดับ Q4					เรื่อง	คณะ
	69	จำนวนผลงานของนิสิต ระดับปริญญาเอก ที่ตีพิมพ์บทความในฐานข้อมูล Scopus ทั้งหมด					เรื่อง	คณะ
ศิษย์เก่า	70	จำนวนศิษย์เก่าที่ได้รับการยกย่องด้านวิชาการ ระดับชาติ					คน	คณะ
	71	จำนวนศิษย์เก่าที่ได้รับการยกย่องด้านคุณธรรมจริยธรรม ระดับชาติ					คน	คณะ
	72	จำนวนศิษย์เก่าที่ได้รับการยกย่องด้านการบริหารงาน ระดับชาติ					คน	คณะ
	73	จำนวนศิษย์เก่าที่ได้รับการยกย่องด้านวิชาการ ระดับนานาชาติ					คน	คณะ
	74	จำนวนศิษย์เก่าที่ได้รับการยกย่องด้านคุณธรรมจริยธรรม ระดับนานาชาติ					คน	คณะ
	75	จำนวนศิษย์เก่าที่ได้รับการยกย่องด้านการบริหารงาน ระดับนานาชาติ					คน	คณะ
<b>ชุดที่ 2</b>		<b>ข้อมูลด้านการวิจัย</b>						
Citation	76	จำนวนการอ้างอิง (Cited) รอบ 6 ปีย้อนหลัง ในฐานข้อมูล Scopus					ครั้ง	สวพ.
	77	จำนวนบทความที่ถูกอ้างอิงย้อนหลัง 5 ปี (ไม่รวมผลงานในปีที่รายงาน)					เรื่อง	สวพ.
H-index	78	จำนวน H-index ของอาจารย์และนักวิจัย ในฐานข้อมูล SCOPUS						คณะ/สวพ.
	79	จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยที่มีค่า H-index ตั้งแต่ 1 ขึ้นไป ในฐานข้อมูล SCOPUS					คน	คณะ/สวพ.
การประชุมวิชาการ	80	จำนวนโครงการประชุมวิชาการที่มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุน ระดับชาติ	0	0	0	0	โครงการ	กองวิเทศสัมพันธ์
	81	จำนวนโครงการประชุมวิชาการที่มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุน ระดับนานาชาติ	3	2	3	3	โครงการ	กองวิเทศสัมพันธ์
	82	จำนวนงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในการประชุมวิชาการ ระดับชาติ	0	0	0	0	บาท	กองวิเทศสัมพันธ์
	83	จำนวนงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในการประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ	1,224,628.79	1,426,264.91	1,510,140	1,510,140	บาท	กองวิเทศสัมพันธ์
ผลงานวิชาการ/การตีพิมพ์	84	จำนวนบทความวิจัยที่ทำร่วมกับหน่วยงานหรือสถาบันในต่างประเทศที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่					เรื่อง	คณะ/สวพ.
	85	จำนวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งหมด					เรื่อง	คณะ/สวพ.
	86	จำนวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (ค่าน้ำหนัก 0.2)					เรื่อง	คณะ/สวพ.

87	จำนวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารวิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ กกอ. แต่สถาบันนำเสนอสภาเพื่ออนุมัติ (ดูจากชื่อยกเว้นในประกาศของ กกอ. เรื่องวารสารงานวิจัย ที่ต้องให้				เรื่อง	คณะ/สวพ.
88	จำนวนผลงานที่ได้รับการจัดอันดับ (ค่าน้ำหนัก 0.4)				เรื่อง	คณะ/สำนักงานบริการ
89	จำนวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (ค่าน้ำหนัก 0.6)				เรื่อง	คณะ/สวพ.
90	จำนวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล นอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (ค่าน้ำหนัก 0.80)				เรื่อง	คณะ/สวพ.
91	จำนวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 (ค่าน้ำหนัก 1.00)				เรื่อง	คณะ/สวพ.
92	จำนวนผลงานที่ได้รับการจัดอันดับ (ค่าน้ำหนัก 1.00)				เรื่อง	คณะ/สำนักงานบริการ
93	จำนวนผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินตำแหน่งทางวิชาการแล้ว (ค่าน้ำหนัก 1.00)				เรื่อง	คณะ/กองการเจ้าหน้าที่
94	จำนวนผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ (ค่าน้ำหนัก 1.00)				เรื่อง	คณะ/สำนักงานบริการ
95	จำนวนผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน (ค่าน้ำหนัก 1.00)				เรื่อง	คณะ/สวพ.
96	จำนวนตำราหรือหนังสือที่ผ่านการประเมินตำแหน่งทางวิชาการแล้ว (ค่าน้ำหนัก 1.00)				เรื่อง	คณะ/กองการเจ้าหน้าที่
97	จำนวนตำราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ				เรื่อง	คณะ/กองการเจ้าหน้าที่
98	จำนวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online (ค่าน้ำหนัก 0.2)				เรื่อง	คณะ/สวพ.
99	จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (ค่าน้ำหนัก 0.4)				เรื่อง	คณะ/สวพ.
##	จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ค่าน้ำหนัก 0.6)				เรื่อง	คณะ/สวพ.
##	จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (ค่าน้ำหนัก 0.8)				เรื่อง	คณะ/สวพ.

	##	จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (ค่าน้ำหนัก 1.00)				เรื่อง	คณะ/สวพ.
	##	จำนวนบทความวิชาการและบทความวิจัยที่ตีพิมพ์อยู่ในวารสารระดับนานาชาติ ในฐานข้อมูล SCOPUS				เรื่อง	คณะ/สวพ.
อนุสิทธิบัตร/ สิทธิบัตร	##	จำนวนอนุสิทธิบัตรจากการวิจัยที่นำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์				เรื่อง	คณะ/สำนักงานบริการวิ
	##	จำนวนสิทธิบัตรจากการวิจัยที่นำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์				เรื่อง	คณะ/สำนักงานบริการวิ
	##	จำนวนอนุสิทธิบัตรจากการวิจัยทั้งหมด				เรื่อง	คณะ/สำนักงานบริการวิ
	##	จำนวนสิทธิบัตรจากการวิจัยทั้งหมด				เรื่อง	คณะ/สำนักงานบริการวิ
รางวัล	##	ผลงานวิจัยของอาจารย์ และนักวิจัย ที่ได้รับรางวัลระดับชาติ				เรื่อง	คณะ/สวพ.
	##	ผลงานวิจัยของอาจารย์ และนักวิจัย ที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ				เรื่อง	คณะ/สวพ.
ความพึงพอใจ	##	ผลรวมของค่าคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละเรื่อง ด้านการวิจัย				คะแนน	คณะ/สวพ.
	##	จำนวนเรื่องที่ประเมินความพึงพอใจด้านการวิจัยทั้งหมด				คน	คณะ/สวพ.
ทุนวิจัย	##	จำนวนหน่วยงานภายนอกที่ให้ทุนวิจัยซ้ำ				หน่วยงาน	คณะ/สวพ.
	##	จำนวนหน่วยงานภายนอกที่ให้ทุนวิจัยทั้งหมด				หน่วยงาน	คณะ/สวพ.
	##	จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย				บาท	คณะ/สวพ.
	##	จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย				บาท	คณะ/สวพ.
รายรับจาก นวัตกรรม	##	จำนวนรายรับจากนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ด้านการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ				บาท	คณะ/สำนักงานบริการวิ
	##	จำนวนรายรับจากนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ด้านการแก้ไขปัญหาสังคมและชุมชน				บาท	คณะ/สำนักงานบริการวิ
	##	จำนวนรายรับจากนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ด้านการตอบสนองภาคการเกษตร				บาท	คณะ/สำนักงานบริการวิ
	##	จำนวนรายรับจากนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ด้านการตอบสนองภาคอุตสาหกรรม				บาท	คณะ/สำนักงานบริการวิ
	##	จำนวนรายรับจากนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ด้านการท่องเที่ยว				บาท	คณะ/สำนักงานบริการวิ
	##	จำนวนรายรับจากนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ด้านอื่น ๆ				บาท	คณะ/สำนักงานบริการวิ
ห้องปฏิบัติการ	##	จำนวนห้องปฏิบัติการวิจัยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับชาติขึ้นไป				ห้อง	คณะ
โครงการวิจัย	##	จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลา (ในรอบปีที่พิจารณา)				โครงการ	คณะ/ สวพ.
	##	จำนวนโครงการวิจัยที่มีกำหนดการส่งในรอบปีทั้งหมด				โครงการ	คณะ/สวพ.
<b>ชุดที่ 3</b>		<b>ข้อมูลด้านการบริการวิชาการ</b>					
โครงการบริการ วิชาการ	##	จำนวนโครงการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับนโยบาย/ทิศทางการพัฒนา/ยุทธศาสตร์ระดับประเทศ				โครงการ	สำนักงานบริการวิชาการ
	##	จำนวนโครงการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับนโยบาย/ทิศทางการพัฒนา/ยุทธศาสตร์ระดับนานาชาติ				โครงการ	สำนักงานบริการวิชาการ

	##	งบประมาณที่ใช้ของโครงการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับนโยบาย/ทิศทางการพัฒนา/ยุทธศาสตร์ระดับประเทศ				บาท	สำนักงานบริการวิชาการ
	##	งบประมาณที่ใช้ของโครงการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับนโยบาย/ทิศทางการพัฒนา/ยุทธศาสตร์ระดับนานาชาติ				บาท	สำนักงานบริการวิชาการ
	##	จำนวนโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยที่เผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการแบบให้เปล่า				โครงการ	สำนักงานบริการวิชาการ
	##	งบประมาณที่ใช้ของโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยที่เผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการแบบให้เปล่า				บาท	สำนักงานบริการวิชาการ
	##	จำนวนโครงการบริการวิชาการที่ส่งมอบตามสัญญา				โครงการ	สำนักงานบริการวิชาการ
	##	จำนวนโครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมหรือสร้างอาชีพและรายได้ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากเสร็จสิ้นการให้บริการวิชาการ				โครงการ	สำนัก/สถาบัน/ สำนักงานบริการ วิชาการ
	##	จำนวนโครงการบริการวิชาการที่ส่งผลการเพิ่มมูลค่าหรือเกิดประโยชน์ในระดับประเทศ หลังจากเสร็จสิ้นโครงการบริการวิชาการ และประเมินผลตามกรอบเวลาของตัวชี้วัด				โครงการ	สำนัก/สถาบัน/ สำนักงานบริการ วิชาการ
	##	จำนวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด				โครงการ	สำนักงานบริการวิชาการ
	##	จำนวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด (ที่ถึงกำหนดการส่งมอบงานตามสัญญา)				โครงการ	คณะ/สำนักงานบริการ
ความพึงพอใจ	##	ผลรวมของค่าคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละเรื่อง ด้านการบริการวิชาการ				คะแนน	คณะ/สำนัก/ สถาบัน/สำนักงาน บริการวิชาการ มก.
	##	จำนวนเรื่องที่ประเมินความพึงพอใจ ด้านการบริการวิชาการทั้งหมด				คน	คณะ/สำนัก/ สถาบัน/สำนักงาน บริการวิชาการ มก.
รายรับ	##	จำนวนรายรับจากการบริการวิชาการแบบคิดค่าบริการทั้งหมด ที่ได้จากภายนอกมหาวิทยาลัย				บาท	คณะ/สำนักงานบริการ
<b>ชุดที่ 4</b>		<b>ข้อมูลด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม</b>					
	##	จำนวนโครงการที่สร้างคุณค่าทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม				โครงการ	คณะ/กองกลาง
<b>ชุดที่ 5</b>		<b>ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ (งบประมาณ บุคลากร)</b>					
นวัตกรรม	##	จำนวนโครงการนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลระดับชาติ				โครงการ	คณะ
	##	จำนวนโครงการนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ				โครงการ	คณะ
	##	จำนวนโครงการนวัตกรรมทั้งหมด				โครงการ	คณะ
	##	จำนวนนวัตกรรมที่เกิดจากการปรับปรุงกระบวนการในหน่วยงาน				เรื่อง	คณะ
	##	จำนวน Best Practices ที่เกิดจากการปรับปรุงกระบวนการในหน่วยงาน				เรื่อง	คณะ

Brand	##	ค่าเฉลี่ยคะแนนผลการสำรวจ brand survey /Image				คะแนน	สำนักงานพัฒนา คุณภาพฯ
Active MOU	##	จำนวนเครือข่ายความร่วมมือที่มีการแลกเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง	506	492	477	เครือข่าย	คณะ/กองวิเทศสัมพันธ์
	##	จำนวนเครือข่ายความร่วมมือทั้งหมด	727	758	690	เครือข่าย	คณะ/กองวิเทศสัมพันธ์
รางวัล	##	จำนวนรางวัลที่บุคลากรได้รับการยกย่องในระดับชาติ				รางวัล	คณะ/กองการเจ้าหน้าที่
	##	จำนวนรางวัลที่บุคลากรได้รับการยกย่องในระดับนานาชาติ				รางวัล	คณะ/กองการเจ้าหน้าที่
	##	จำนวนรางวัลที่หน่วยงาน/ส่วนงานได้รับจากหน่วยงานภายนอก มหาวิทยาลัย ระดับชาติ				รางวัล	คณะ/กองกลาง
	##	จำนวนรางวัลที่หน่วยงาน/ส่วนงานได้รับจากหน่วยงานภายนอก มหาวิทยาลัย ระดับนานาชาติ				รางวัล	คณะ/กองกลาง
คุณวุฒิ และ ตำแหน่งวิชาการ	##	จำนวนอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิ <b>ปริญญาตรี</b> และไม่มีตำแหน่งวิชาการ				คน	คณะ/กองการเจ้าหน้าที่
	##	จำนวนอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิ <b>ปริญญาตรี</b> และมีตำแหน่งผู้ช่วย ศาสตราจารย์				คน	คณะ/กองการเจ้าหน้าที่
	##	จำนวนอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิ <b>ปริญญาตรี</b> และมีตำแหน่งรองศาสตราจารย์				คน	คณะ/กองการเจ้าหน้าที่
	##	จำนวนอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิ <b>ปริญญาตรี</b> และมีตำแหน่งศาสตราจารย์				คน	คณะ/กองการเจ้าหน้าที่
	##	จำนวนอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิ <b>ปริญญาโท</b> และไม่มีตำแหน่งวิชาการ				คน	คณะ/กองการเจ้าหน้าที่
	##	จำนวนอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิ <b>ปริญญาโท</b> และมีตำแหน่งผู้ช่วย ศาสตราจารย์				คน	คณะ/กองการเจ้าหน้าที่
	##	จำนวนอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิ <b>ปริญญาโท</b> และมีตำแหน่งรองศาสตราจารย์				คน	คณะ/กองการเจ้าหน้าที่
	##	จำนวนอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิ <b>ปริญญาโท</b> และมีตำแหน่งศาสตราจารย์				คน	คณะ/กองการเจ้าหน้าที่
	##	จำนวนอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิ <b>ปริญญาเอก</b> และไม่มีตำแหน่งวิชาการ				คน	คณะ/กองการเจ้าหน้าที่
	##	จำนวนอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิ <b>ปริญญาเอก</b> และมีตำแหน่งผู้ช่วย ศาสตราจารย์				คน	คณะ/กองการเจ้าหน้าที่
	##	จำนวนอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิ <b>ปริญญาเอก</b> และมีตำแหน่งรองศาสตราจารย์				คน	คณะ/กองการเจ้าหน้าที่
	##	จำนวนอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิ <b>ปริญญาเอก</b> และมีตำแหน่งศาสตราจารย์				คน	คณะ/กองการเจ้าหน้าที่



	##	จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนกลุ่มวิชาการ (นักวิจัย) ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการและวิชาชีพในรอบปีการศึกษา				คน	คณะ/กองการเจ้าหน้าที่
	##	จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนกลุ่มวิชาชีพ กลุ่มอำนวยการ และกลุ่มบริหาร ที่ได้ตำแหน่งทางวิชาการและวิชาชีพในรอบปีการศึกษา				คน	คณะ/กองการเจ้าหน้าที่
	##	จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด				คน	คณะ/กองการเจ้าหน้าที่
	##	จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนกลุ่มวิชาการ (นักวิจัย) ทั้งหมด				คน	คณะ/กองการเจ้าหน้าที่
	##	จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนกลุ่มวิชาชีพ กลุ่มอำนวยการ และกลุ่มบริหาร ทั้งหมด				คน	คณะ/กองการเจ้าหน้าที่
การได้รับเชิญจากภายนอก	##	จำนวนอาจารย์ที่ได้รับเชิญไปเป็นกรรมการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับชาติ				คน	คณะ
	##	จำนวนอาจารย์ที่ได้รับเชิญไปเป็นกรรมการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับนานาชาติ				คน	คณะ
	##	จำนวนบุคลากรที่ได้รับเชิญไปเป็นกรรมการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับชาติ				คน	คณะ
	##	จำนวนบุคลากรที่ได้รับเชิญไปเป็นกรรมการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับนานาชาติ				คน	คณะ
อาจารย์ต่างชาติ	##	จำนวนอาจารย์ชาวต่างประเทศทั้งหมด				คน	คณะ/กองการเจ้าหน้าที่
	##	จำนวนอาจารย์ชาวต่างประเทศที่เข้ามาแลกเปลี่ยนด้านวิชาการหรือวิจัย (Inbound) มากกว่า 1 ภาคการศึกษาขึ้นไป				คน	คณะ
	##	จำนวนอาจารย์ที่ได้รับเชิญไปร่วมงานด้านวิชาการหรือวิจัยกับหน่วยงานสถานศึกษาในต่างประเทศ (Outbound) มากกว่า 1 ภาคการศึกษาขึ้นไป				คน	คณะ
การบรรจุ แต่งตั้ง	##	ผลรวมของระยะเวลาในการบรรจุตำแหน่งที่ว่าง ของแต่ละตำแหน่ง				วัน	คณะ/กองการเจ้าหน้าที่
	##	จำนวนตำแหน่งว่างที่ต้องการบรรจุตำแหน่งใหม่ทั้งหมด				ตำแหน่ง	คณะ/กองการเจ้าหน้าที่
บรรยากาศการทำงาน	##	ผลการสำรวจตามดัชนีวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน pulse survey หรือ Happy index หรือ Emo-meter				คะแนน	กองการเจ้าหน้าที่
การลาออก	##	จำนวนอาจารย์ประจำที่ลาออก				คน	คณะ/กองการเจ้าหน้าที่
	##	จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนกลุ่มวิชาการ (นักวิจัย) ที่ลาออก				คน	คณะ/กองการเจ้าหน้าที่
	##	จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนกลุ่มวิชาชีพ กลุ่มอำนวยการ และกลุ่มบริหาร ที่ลาออก				คน	คณะ/กองการเจ้าหน้าที่
ความผูกพัน	##	ผลสำรวจความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กรตาม engagement factor				คะแนน	คณะ/กองการเจ้าหน้าที่

การพัฒนา	##	จำนวนบุคลากรระดับผู้บริหาร สายสนับสนุนกลุ่มวิชาการ (นักวิจัย) ที่ได้รับการพัฒนาด้านภาวะผู้นำ				คน	คณะ/กองการเจ้าหน้าที่
	##	จำนวนบุคลากรระดับผู้บริหาร สายสนับสนุนกลุ่มวิชาชีพ กลุ่มอำนวยการ และกลุ่มบริหาร ที่ได้รับการพัฒนาด้านภาวะผู้นำ				คน	คณะ/กองการเจ้าหน้าที่
	##	จำนวนบุคลากรระดับผู้บริหารทั้งหมด				คน	คณะ/กองการเจ้าหน้าที่
	##	จำนวนอาจารย์ประจำ ที่ได้รับการพัฒนาตามแผน				คน	คณะ/กองการเจ้าหน้าที่
	##	จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนกลุ่มวิชาการ (นักวิจัย) ที่ได้รับการพัฒนาตามแผน				คน	คณะ/กองการเจ้าหน้าที่
	##	จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนกลุ่มวิชาชีพ กลุ่มอำนวยการ และกลุ่มบริหาร ที่ได้รับการพัฒนาตามแผน				คน	คณะ/กองการเจ้าหน้าที่
การประเมินคุณภาพ	##	ผลการตรวจประเมินในระบบ KUQS ของหน่วยงาน				คะแนน	คณะ/สำนักงานพัฒนาคุณภาพฯ
การตรวจสอบ	##	ผลการประเมินการตรวจสอบทางการเงินของมหาวิทยาลัยจากหน่วยงาน				คะแนน	กองคลัง
	##	ผลการประเมินการตรวจสอบทางการเงินของมหาวิทยาลัยจากหน่วยงานภายนอก				คะแนน	กองคลัง
การกำกับดูแล	##	ผลการประเมินระบบการกำกับดูแล (Governance System)				คะแนน	คณะ/สำนักงานตรวจสอบ
	##	คะแนนประเมินความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย (ITA)				คะแนน	สำนักงานอธิการบดี
ยุทธศาสตร์ ร้องทุกข์	##	จำนวนข้อยุทธศาสตร์				เรื่อง	สำนักงานกฎหมาย/
	##	จำนวนข้อร้องทุกข์				เรื่อง	สำนักงานกฎหมาย/
กฎหมาย จรรยาบรรณ	##	จำนวนการกระทำผิดกฎหมาย ข้อบังคับ ที่ถือเป็นการกระทำผิดวินัย ที่ได้รับการพิจารณาโทษ				เรื่อง	คณะ/กองการเจ้าหน้าที่/สำนักงานกฎหมาย
	##	จำนวนการกระทำผิดจรรยาบรรณ ตามนิยามของจรรยาบรรณที่มหาวิทยาลัยบัญญัติไว้				เรื่อง	คณะ/กองการเจ้าหน้าที่/คณะกรรมการจรรยาบรรณ มก.
SDGs	##	จำนวนโครงการเกี่ยวข้องกับ SDGs ที่บรรลุตามเป้าหมาย				โครงการ	คณะ
Ranking	##	ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจาก QS Ranking				คะแนน	ฐานข้อมูล Ranking
	##	ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจาก THE Ranking				คะแนน	ฐานข้อมูล Ranking
	##	ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจาก Multirank U Ranking				คะแนน	

การนำองค์กร	##	คะแนนระดับความเชื่อมั่นในการนำของทิมผู้บริหารและการมีส่วนร่วม				คะแนน	คณะ/สำนักงานสภามท
	##	จำนวนโครงการริเริ่มที่นำไปสู่การพัฒนาและได้รับการผลักดันจนเกิดความสำเร็จ				โครงการ	คณะ/กองแผนงาน
ยุทธศาสตร์และแผนงาน	##	จำนวนแผนงานเชิงยุทธศาสตร์ที่สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ แก้ไขปัญหาให้สังคมและชุมชน ที่บรรลุตามตัวชี้วัด				แผนงาน	คณะ/กองแผนงาน
	##	จำนวนแผนงานเชิงยุทธศาสตร์ที่สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ แก้ไขปัญหาให้สังคมและชุมชน ทั้งหมด				แผนงาน	คณะ/กองแผนงาน
	##	จำนวนแผนปฏิบัติการที่สำคัญในยุทธศาสตร์ที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย				แผนงาน	คณะ/กองแผนงาน
	##	จำนวนแผนปฏิบัติการที่สำคัญในยุทธศาสตร์ทั้งหมด				แผนงาน	คณะ/กองแผนงาน
จิตอาสา	##	จำนวนอาจารย์ประจำ ที่เข้าร่วมโครงการจิตอาสา ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์และส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชนและสังคม				คน	คณะ
	##	จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน ที่เข้าร่วมโครงการจิตอาสา ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์และส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชนและสังคม				คน	คณะ
รายได้	##	ผลการดำเนินงานด้านการเงินของมหาวิทยาลัย : Total Margin				บาท	กองคลัง
	##	รายได้สุทธิจากเงินสะสมหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย ของมหาวิทยาลัย				บาท	กองคลัง
	##	จำนวนเงินสะสมทั้งหมดของมหาวิทยาลัย (เงินรายได้ เงินกองทุน และอื่น ๆ ที่อยู่ในการดูแลของมหาวิทยาลัย)				บาท	กองคลัง
	##	จำนวนรายได้ทั้งหมดของหน่วยงาน				บาท	กองคลัง/คณะ
เงินบริจาค	##	จำนวนเงินบริจาคที่ได้รับการสนับสนุนจากบุคคล ในรอบปี				บาท	กองคลัง/คณะ
	##	จำนวนเงินบริจาคที่ได้รับการสนับสนุนจากนิติบุคคล ในรอบปี				บาท	กองคลัง/คณะ
การจัดซื้อ จัดจ้าง	##	จำนวนผู้ส่งมอบที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฯ				คน	กองคลัง/คณะ
	##	จำนวนผู้ส่งมอบทั้งหมด				คน	กองคลัง/คณะ
การเบิกจ่ายงบประมาณ	##	จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายได้ตรงตามแผน				บาท	คณะ/กองคลัง/กองแผน
	##	จำนวนเงินรายได้ที่เบิกจ่ายได้ตรงตามแผน				บาท	คณะ/กองคลัง/กองแผน
	##	จำนวนเงินงบประมาณทั้งหมด				บาท	คณะ/กองคลัง/กองแผน

	##	จำนวนเงินรายได้ทั้งหมด					บาท	คณะ/กองคลัง/กองแผน
การลดต้นทุน	##	จำนวนโครงการลดต้นทุนที่ประสบความสำเร็จตามแผน					โครงการ	คณะ
อุบัติเหตุ	##	จำนวนการเกิดอุบัติเหตุภายในองค์กร (ชั้น 2 ขึ้นไป)					ครั้ง	คณะ/กอง ยานพาหนะฯ
	##	จำนวนการเกิดอุบัติเหตุภายในองค์กรทั้งหมด					ครั้ง	คณะ/กอง ยานพาหนะฯ
IT	##	จำนวนการถูกโจมตีระบบสารสนเทศที่ได้รับการป้องกันสำเร็จ					ครั้ง	สำนักบริการ คอมพิวเตอร์ และ หน่วยงานเจ้าของ ข้อมูล
	##	จำนวนการถูกโจมตีระบบสารสนเทศทั้งหมด					ครั้ง	สำนักบริการ คอมพิวเตอร์ และ หน่วยงานเจ้าของ ข้อมูล
EHS	##	ระดับความพร้อมในด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย (EHS)					คะแนน	คณะ/กอง ยานพาหนะฯ





ศึกษา

ศึกษา

ศึกษา

ศึกษา

ศึกษา

ศึกษา

ศึกษา

ศึกษา

ศึกษา

ศึกษา

ศึกษา

ศึกษา

ศาสตร์

ศาสตร์

ว้

ว้





วิชาการ

วิชาการ  
ที่

วิชาการ

ที่

ที่

วิชาการ  
วิชาการ  
วิชาการ  
วิชาการ

วิชาการ  
วิชาการ  
วิชาการ  
วิชาการ  
วิชาการ  
วิชาการ

ร  
ร

ร

ร

ร

ร

ร

ร

วิชาการ

วิชาการ

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

۱۱

۱۲

ที่

ที่

ที่

ที่

ที่

ที่

จบภายใน

มหาวิทยาลัย

นางาน

นางาน

นางาน

નંગન